



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธ 3 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23382

หน้า: 12 (บนซ้าย)

Col.Inch: 18.82 Ad Value: 15,997

PRValue (x3): 47,991

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ซิงเก็บค่าส่งออกยาง2บาทสร้างเสถียรภาพราคายางมั่นคง

กยท.ซิงเก็บค่าส่งออกยาง2บาท สร้างเสถียรภาพราคายางมั่นคง

กยท. : ดร.ธีรวิช สุทธสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพาราระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือประเด็นการรักษาระดับราคา ให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักของประเทศภาครัฐจึงได้มีการวางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา จะมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังให้มากยิ่งขึ้นและรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้มากที่สุด ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง จึงต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการกิจและวัตถุประสงค์ ตามที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 อนุมัติเห็นชอบให้นำรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกในอัตราคงที่ที่โลกรั้มี 2 บาท เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นิยมในการส่งออก เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัว กำหนดเรื่องราคายางภายในประเทศ ทำให้ ราคายางไม่มีเสถียรภาพ มีการแกว่งตัวไป มา เพราะการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม แบบก้าวหน้าจะต้องมีการปรับทุก 15 วัน ตามราคาตลาด ฉะนั้น หากจะสร้างเสถียร ภาพราคายางการบริหารจัดการเรื่องต้นทุน จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ กยท.เล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการขึ้นาระดับราคาให้ มีเสถียรภาพในกรอบราคายางที่โลกรั้มี 70-80 บาท ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมเรื่อง ราคายางให้แก่เกษตรกร ในขณะที่เดียวกัน ผู้ส่งออกยางพารา จะได้ทราบถึงต้นทุนที่ แท้จริงและมีความมั่นใจต่อการเสนอราคา ซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์คำนวณการชำระ ค่าธรรมเนียมได้ทันที ลดความยุ่งยากในการ ยื่นเอกสารการส่งออก การขอคืนเงินหรือ เพิ่มเงินด้วย และสิ่งสำคัญ จะเป็นการลด ปัญหาการเก็งกำไร และการกดราคารับซื้อ ผลผลิตจากเกษตรกรด้วย

ดร.ธีรวิช กล่าวว่ การชำระค่าธรรมเนียม



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:42

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: การยางฯ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ หวังพัฒนาทั้งระบบ 5 จังหวัดภาคใต้

การยางฯ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ หวังพัฒนาทั้งระบบ 5 จังหวัดภาคใต้

การยางฯ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสดทั้งระบบ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิต น้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร และพนักงาน กยท. ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 140 คน หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสด ซึ่งเป็นผลผลิตหลัก ของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ภาคใต้ ให้มีการพัฒนาทั้งระบบสอดคล้อง อกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่ง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชาติ ต่อไป ภายใต้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่เกิดจากความมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ประธานการจัดสัมมนาครั้งนี้ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิต น้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ ของการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการผลิต ยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ ผลิตน้ำยางสด รวมไปถึงบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดยการให้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ำยางสดให้มีความมั่นคง สามารถดำเนินงานด้านตลาดยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาอาชีพ การทำสวนยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ เพื่อรองรับและเชื่อมโยงการค้ากับของโลกในอนาคต

“ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ใ่วางใจใน กยท. แม้ว่า เราจะเป็นองค์กรใหม่ ที่เพิ่งหลอมรวมกัน แต่เรามีความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางล่าสุด กยท. ได้มีการผลักดันค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ประกอบอาชีพการทำสวนยางทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ ประกอบกิจการยางในการแปรรูปที่ ผนวกรวมผลผลิต การจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ประสภภัย ธรรมชาติ และอื่นๆ การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยาง ในการรวมกลุ่ม และประกอบกิจการต่างๆ นำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมมีผลบังคับใช้ทันที เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่น คำขอได้แล้วทั่วประเทศ รวมถึงสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ ประกอบกิจการยางเช่นกัน” นายธีรวัฒน์ กล่าว

ด้านนายจำนัล เหมือนดำ เลขาธิการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กรม.ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย อำเภอเบตง อำเภอสุโขทัย อำเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยทั้งในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนา ยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่มภารกิจงาน ประกอบด้วย 1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน 6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดยสันติวิธี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนดีขึ้น

นายจำนัล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่สำคัญของภาคเกษตรกรไทยที่นับว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคาที่ได้รับ และเป็นที่สังคมน่าสงวนยาวนานนั่นคือ ค่านิยม ที่ตกต่ำเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบราชการไทยที่ค่อนข้างล้มเหลวในการส่งเสริมแบบให้ฟรี เน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอาจมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือไม่สามารผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การรับแจกเมล็ดพันธุ์ฝัก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานออกมำจำหน่ายสู่ท้องตลาด แนวทางการส่งเสริมให้ ภาคเกษตรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการทำสวนยาง นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอาชีพแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งและเกิดอำนาจต่อรองจากผู้ซื้อได้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:20

หัวข้อข่าว: กยท.สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯชายแดนใต้

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

กยท.สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯชายแดนใต้



การยางฯ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเกษตรกรชาวสวนยางตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร และพนักงาน กยท. ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 140 คน หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสด ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีการพัฒนาทั้งระบบสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชาติต่อไป ภายใต้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่เกิดจากความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ประธานการจัดสัมมนาครั้งนี้กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นไปตามแผนวิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสด รวมไปถึงบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดยการใช้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ำยางสดให้มีความมั่นคง สามารถดำเนินงานด้านตลาดยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาอาชีพการทำสวนยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ เพื่อรองรับและเชื่อมโยงการค้าโลกในอนาคต

"ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ใ่วางใจใน กยท. แม้ว่า เราจะเป็นองค์กรใหม่ ที่เพิ่งหลอมรวมกัน แต่เรามีความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สำสุด กยท. ได้มีการผลักดันค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประกอบอาชีพการทำสวนยางทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในการแปรรูปพัฒนา รวบรวมผลผลิต การจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ประสภกัย ธรรมชาติ และอื่นๆ การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในการรวมกลุ่ม และประกอบกิจกรรมต่างๆ นำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมมีผลบังคับใช้ทันที เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่นคำขอได้แล้วทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางเช่นกัน" นายธีรวัฒน์ กล่าวย้ำ

ด้านนายจําแนล เหมือนดํา เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กรม.ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย อำเภอเบตง อำเภอสุโงโกลก อำเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยทั้งในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนายุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่มภารกิจงาน ประกอบด้วย 1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุก คนดีขึ้น

นายจําแนล กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่สำคัญของภาคเกษตรกรไทยที่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคาที่มา และเป็นที่ยังงายอย่างยาวนาน นั่นคือ ค่านิยม ทศนคติเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบราชการไทยที่ค่อนข้างล้มเหลวในการส่งเสริมแบบให้ฟรี เน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอาจมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือไม่สามารผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การรับแจกเมล็ดพันธุ์ฝัก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด แนวทางการส่งเสริมให้ภาคเกษตรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการทำสวนยาง นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอาชีพแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งและเกิดอำนาจต่อรองจากผู้ซื้อได้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:21

หัวข้อข่าว: กยท. สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสดทั้งระบบ

Rating: ★☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

กยท. สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสดทั้งระบบ

การยางแห่งประเทศไทย จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสดทั้งระบบ สู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันนี้ (2 พ.ค.60) นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสด และพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อพัฒนาตลาดน้ำยางสดให้มีการพัฒนาทั้งระบบ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชาติ ภายใต้อหังการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่เกิดจากความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร และพนักงาน กยท. ที่เกี่ยวข้อง รวมสัมมนา ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นไปตามแผนวิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสด รวมไปถึงบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดยใช้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ำยางสดให้มีความมั่นคง สามารถดำเนินงานด้านตลาดยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาอาชีพการทำสวนยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ เพื่อรองรับและเชื่อมโยงการเติบโตของตลาดยางพาราโลกในอนาคต

“ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ไว้วางใจ กยท. แม้ว่าจะเป็นองค์กรใหม่ ที่เพิ่งหลอมรวมกัน แต่มีความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด ได้มีการผลักดันค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประกอบอาชีพการทำสวนยางทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในการแปรรูปพัฒนา รวบรวมผลผลิต การจัด

สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ประสบภัย ธรรมชาติ และอื่นๆ การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในการรวมกลุ่ม และประกอบกิจกรรมต่างๆ นำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมมีผล บังคับใช้ทันที เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่นคำขอได้แล้วทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ กิจการยางเช่นกัน” รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าว



นายจำนัล เหมือนดำ เลขาธิการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

ด้าน นายจำนัล เหมือนดำ เลขาธิการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กรม.ส่วนหน้า) กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย อำเภอเบตง อำเภอสุ โขทัย อำเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยทั้งในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนายุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่มภารกิจงาน ประกอบด้วย 1.งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.งานพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6.งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย และ 7.งาน แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่งจำเป็นต้อง ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนดีขึ้น

นายจำนัล กล่าวอีกว่า ปัญหาที่สำคัญของภาคเกษตรกรไทย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคา ที่ตามมา และเป็นที่ยังงายาวนาน นั่นคือ ค่านิยม ทักษะเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบราชการไทยที่ค่อนข้าง ล้มเหลวในการส่งเสริมแบบให้ฟรี เน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด อาจมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือไม่สามารถผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การรับแจกเมล็ดพันธุ์ฝัก พันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด แนว ทางการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการทำสวนยาง นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนา อาชีพแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งและเกิดอำนาจต่อรองจากผู้ซื้อได้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:24

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยเปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE หวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าดี ได้มาตรฐาน...

การยางแห่งประเทศไทยเปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE หวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าดี ได้มาตรฐาน ISO และ มอก. ราคายุติธรรม

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ข่าว : 1 พฤษภาคม 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กยท. เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE หวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าดี ได้มาตรฐาน ISO และ มอก. ราคายุติธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าต่อไป

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการผลักดันส่งเสริมการใช้จ่ายยางพาราในประเทศให้มากขึ้น เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติส่งออกรายใหญ่ของโลก อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการแปรรูปในการนำยางพารามาสกัดสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาถูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศยังมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560 เนื่องจากตลาดส่งออกได้มีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกอีโคโนคาร์ จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ดังนั้น หากนำยางพาราธรรมชาติไปผลิตล้อยางที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังเป็นการส่งออกวัตถุดิบยางประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอีกด้วย

ดร. ธัชช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการผลิตยางรถยนต์เป็นธุรกิจยานยนต์เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจำนวนมาก และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไทยมีผลผลิตยางถึง 4.47 ล้านตัน สามารถนำไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และบางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางพารา 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางทั้งหมด กยท. จึงร่วมมือ บ.ดีสโตน ผลักดันการแปรรูปใช้ยางในประเทศเพื่อนำยางพารามาสกัดล้อยางรถยนต์ ในโครงการยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ซึ่งในปัจจุบันยางที่ใช้ในการผลิตล้อยางทั่วไปเป็นยางพาราธรรมชาติ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ภายในโครงการยางล้อประชารัฐ หรือ TH-TYRE จะใช้ยางพาราธรรมชาติประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ โดย TH-TYRE จะผลิตล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยางพารา 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. ยางล้อรถมอเตอร์ไซด์ 2. ยางล้อรถรถยนต์ (แท็กซี่ รถตู้ รถกระบะ) สิ่งสำคัญคือ ผู้บริโภคจะได้ใช้ล้อยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO) และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น คงทน และใช้งานได้ยาวนาน ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังดีต่อเกษตรกรและยังเป็นการนำเอายางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจล้อยางแบรนด์ TH-TYRE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายยางดีสโตนกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ โดย TH-TYRE จะพร้อมวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนเกษตรกรไทย ใช้สินค้าไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 98

ผู้สื่อข่าว : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง

Rewriter : วรณวิไล สนิทผล

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>

กนย. ไฟเขียว ขยายเวลา 4 โครงการ เอื้อประโยชน์แก่ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางไทย พร้อมเผย ทั่วโลก มีการใช้ยางสูงกว่าปริมาณยางในสต็อก



กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม ได้เน้นย้ำนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางและเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และกล่าวในที่ประชุมว่า ราคายางพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลา 1.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง จำนวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จำนวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ รวมไปถึง 3.)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปในที่ประชุม ครม. เพื่อผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง

ดร.ธีธัช เผยว่า นอกจากโครงการที่สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ที่ประชุมได้อนุมัติ 4.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.47 ล้านตัน มูลค่าส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ เป็นรายได้ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพาราของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหานั้น พบว่าปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน เกิดความผันผวนของราคายางตั้งแต่ปลายปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาราคายาง และเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมลดภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการยางให้มีการลดระดับยางพาราออกจากกระบวนนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน (moving stock) เป็นการลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น

"สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารใดๆ ก็ตาม เพื่อเป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้น"ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติม

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวถึงประเด็นปัจจัยพื้นฐานของยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 2560 พบว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณสต็อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเมื่อเปรียบเทียบราคายางในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 100% โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคายางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทั้งนี้ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการเก็งกำไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นบวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางพาราอย่างใกล้ชิด



วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

หัวข้อข่าว สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.71 บาท และ 1.24 บาท แต่ระดับ 71.09 บาท/กก. และ 75.49 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยน และอุปทานที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศเร่งซื้อเพื่อส่งมอบ นอกจากนี้ราคายางยังได้รับแรงหนุนจากรัฐบาลตั้งเป้าหมายใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งประเทศผู้ผลิตยางหลัก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กำลังพิจารณาลดปริมาณการส่งออกอีกครั้ง เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 3 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14297

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 52.18 Ad Value: 57,398

PRValue (x3): 172,194

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: การ.โลกสวยเพิ่มเป้าส่งออก ปรับเป็น3.5%เล็งขยับจีดีพี 'ทรัมป์'ต่อสาย'ตุ'ดีต่อไทย

กกร.โลกสวยเพิ่มเป้าส่งออก

- ปรับเป็น3.5%เล็งขยับจีดีพี
- 'ทรัมป์'ต่อสาย'ตุ'ดีต่อไทย

มติ กกร.เห็นพ้องให้ปรับเพิ่มเป้าส่งออกปี 60 จาก 1-3% เป็น 2.0-3.5% เปรยมีโอกาสพบทวนจีดีพีเร็วๆ นี้ มั่นใจ'ทรัมป์'ต่อสาย'บิกตู'เป็นประโยชน์ต่อไทย ด้านลงทุนแย้งเอกชนเน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตแทนขอส่งเสริมไอโอ

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นชอบปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของส่งออกปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.0-3.5% จากเดิมคาดไว้ 1.0-3.0% เนื่องจากการส่งออกช่วงไตรมาสแรกปี 2560 ออกมาดีกว่าคาดและโตที่ 4.9% เป็นผลจากราคาและปริมาณการส่งออก และคาดว่าค่าส่งออกช่วงที่เหลือของปีจะเติบโตต่อเนื่อง โดยสินค้าที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์

นายปรีดีกล่าวอีกว่า ที่ประชุม กกร.มองว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ของเศรษฐกิจหลัก ขยายตัวมากกว่าระดับ 50 ลำสุดเดือนเมษายน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้น 3.5% จากเดิม 3.4% โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน

"ผลจากตัวเลขส่งออกที่เติบโตยังเป็นปัจจัยหนึ่งให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว ขณะเดียวกันแรงกดดันเงินเฟ้อได้คลายตัวลงจากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดย กกร.ยังคงคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีปีไว้ที่ 3.5-4.0% และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกระยะก่อนจะมีการทบทวนตัวเลขดังกล่าว" นายปรีดีกล่าว

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ต่อสายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเชิญผู้นำไทยเยือนสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทย เกิดความร่วมมือช่วยให้มีการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น โดยปัจจุบันนักลงทุนสหรัฐลงทุนไทยและส่งสินค้าไปขายในสหรัฐ สินค้าสำคัญคือ อิเล็กทรอนิกส์ สัดส่วน 40% และยางรถยนต์และเครื่องประดับจิวเวลรี่ สัดส่วน 60% ส่วนความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความเสี่ยง

ควรมีการเจรจาสนธิวิธี ต้องติดตามผลกระทบ แต่เชื่อว่าประเทศไทยจะได้อานิสงส์ด้านการท่องเที่ยวต่างชาติ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า กรณีผู้นำสหรัฐอเมริกาหรือผู้นำไทย ถือเป็นสัญญาณดีที่สุดในรอบ 2 ประเทศในรอบ 4-8 ปี เพราะปัญหาหลายครั้งที่ผ่านมาไม่มีการหารือกัน นอกจากนี้ จะส่งผลให้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐต่อไทยลดลงด้วย สำหรับข้อสังเกตการลงทุนของภาคเอกชนปีนี้ มองว่าเอกชนมีการลงทุนอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อาจไม่ใช่การลงทุนใหม่ เนื่องจากต้องปรับธุรกิจรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่กำลังเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับกำลังผลิตส่วนเหลืออีกพอสมควร เรื่องค่าแรง หากรัฐจะปรับขึ้นต้องศึกษาผลกระทบ และค่าแรงจะปรับได้ไม่เท่ากันทุกพื้นที่ เพราะค่าครองชีพต่างกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/ไอที-วิทยาการ

วันที่: พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24675

Col.Inch: 22.08 Ad Value: 48,576

หัวข้อข่าว: ผุดอินโนอะกรีสร้างเกษตรกร4.0

หน้า: 23(ขวา)

PRValue (x3): 145,728

ศิลปิน: ลีลี

ผุดอินโนอะกรีสร้างเกษตรกร 4.0

รศ.भव.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์จะมีการจัดทำโครงการใหม่ ที่เรียกว่า “อินโน อะกรี” (Inno Agri) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปช่วยเกษตรกร ให้เกิดเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นเกษตรกร4.0 ซึ่งมีแนวคิด และมีชุมชนเกษตรกร สามารถสร้างผลผลิตได้โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งงบประมาณจำนวน 450 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2560-2563)

ด้าน ดร.ลักขมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. เปิดเผยว่า โครงการอินโน อะกรี จะเป็นการต่อยอดและขยายการดำเนินการจากโครงการเดิมที่วว. ร่วมกับธ.ก.ส. ในการจัดทำโมเดลเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับการทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นได้เริ่มทำกับเกษตรกรชาวนาที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.โดยเป็นการใช้เทคโนโลยี



อย่างครบวงจรตั้งแต่วางแผนการผลิต การใช้เทคโนโลยีในการปลูก เก็บเกี่ยว จนถึงการจัดจำหน่าย การตลาดและแปรรูปผลผลิต ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเป็นผู้สนับสนุนเงินกู้ในการใช้นวัตกรรม ส่วน วว.เป็นผู้สนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยี ปัจจุบัน ได้ขยายออกโครงการแก่คนภูมิภาค เช่น ข้าวในภาคกลาง และยางพาราในภาคใต้ ซึ่งปีแรกจะใช้งบประมาณ 58 ล้านบาท ตั้งเป้าสร้างเกษตรกรไฮเทค หรือเกษตรกรที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเกษตรได้ จำนวน 2 หมื่นราย และมีชุมชนเกษตรกร 35 ชุมชน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: พุธ 3 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7481

หน้า: 18 (บนซ้าย)

Col.Inch: 57.69 Ad Value: 49,036.50 PRValue (x3): 147,109.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทำเกษตรพอเพียงในสวนยางหวังสร้างศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชน

ทำเกษตรพอเพียงในสวนยาง หวังสร้างศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชน



สงขลา ● พ่อโรงเรียนบ้านหารทำเกษตรพอเพียงในสวนยางพาราเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนนำไปปรับใช้ในสวนของตนเอง นายภิรมย์ สุขสวัสดิ์ อายุ 58 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาร ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ได้ใช้พื้นที่ 3 ไร่เศษปลูกยางพาราบริเวณหน้าบ้านที่หมู่ 5 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ โดยทำสวนเกษตรพอเพียงภายในสวนยางพารา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนและประชาชนผู้สนใจได้มาดูงาน และยังคงการที่จะเป็นต้นแบบทำเกษตรพอเพียงในสวนยางใกล้บ้าน 3-4 ไร่ ทำให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เวลาวางในช่วงโรงเรียนหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และก่อนไปโรงเรียนตอนเช้า และหลังเลิกเรียนตอนเย็นรดน้ำ พรวนดิน ปลูกพืชผักอยู่ภายในสวนตั้ง

กล่าว นายภิรมย์กล่าวว่า ขณะนี้ต้นยางอายุประมาณ 2 ปี ซึ่งขุดทุนจากองค์การสวนยาง โดยปลูกประมาณ 300 ต้นในพื้นที่ 3 ไร่เศษ จึงไม่ยากให้มีพื้นที่ว่าง ก็เลยปลูกพืชหลากหลายชนิดในสวนยางพารา มีทั้งเตยหอม กลับน้ำว่ามะเขือยาว ถั่วพุ่ม ผักกูด มะละกอ สับปะรด แดงกวา ตะไคร้ และแก่นตะวัน รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกด้วย ในสวนจะเน้นปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก โดยนำขี้พืชต่างๆ มาทำโดยจะไม่กำจัดด้วยการเผาและไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า จะใช้วิธีถอนหญ้ามาใช้เป็นปุ๋ยหมักซึ่งทำเอง เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ สำหรับเตยหอมมีพ่อค้ามาสั่งจองไว้แล้ว แต่รอให้มันสูงขึ้นอีกจนได้ขนาดที่ตลาดต้องการ

จะมีพ่อค้ามาตัดเองที่สวน ส่วนพืชผักอื่นๆ กำลังเริ่มให้ผลผลิตแล้ว โดยจะเน้นถั่วพุ่ม เพราะอายุยืน และไม่ต้องดูแลมากนัก ตะไคร้ที่ปลูกจะมีคนมารับซื้อเช่นเดียวกัน สำหรับพื้นที่ในสวนยางใช้ประโยชน์ได้สารพัด เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้าน มีน้ำพร้อม การดูแลรักษาก็ง่าย

“อยากจะทำแนะนำเกษตรกรที่สนใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือความพยายาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในช่วงแรกๆ รายรับจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเป็นช่วงเริ่มต้น เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หากเราลงทุนมากก็เกิดปัญหาขาดทุนได้ หรือหากไม่ประสบความสำเร็จก็จะเกิดความท้อแท้” นายภิรมย์กล่าว และว่า ทำมาแล้ว 1 ปีกว่า มีความคิดที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆ เช่น เลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีความหลากหลายในพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เขากล่าวอีกว่า ที่ทำเกษตรพอเพียงในสวนยางพาราเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้ชาวสวนยางพาราที่อยู่ใกล้บ้านได้มาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ภายในสวนของตนเอง ต้องใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ตนจะเกษียณอายุราชการในปี 2582 หลังจากนั้นก็จะมาเปิดอาชีพเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว.



รหัส ข่าว: C-170503008127

หน้า: 1/1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 3 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10450

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 14.08 Ad Value: 20,416

PRValue (x3): 61,248

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เมียนมาส่งออก สินค้าเกษตรเพิ่มหมื่นล้าน

เมียนมาส่งออก สินค้าเกษตร เพิ่มหมื่นล้าน

ย่างกุ้ง - เมียนมา ส่งออกสินค้าเกษตร

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 315 ล้านดอลลาร์(10.867 ล้านบาท) ขณะที่รัฐเร่งให้ความรู้และส่งเสริมการตลาดต้นทุน

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาเปิดเผยว่า เมียนมา ส่งออกสินค้าเกษตร 2,930 ล้านดอลลาร์ (82,453 ล้านบาท) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 315 ล้านดอลลาร์ (10.867 ล้านบาท) โดยสินค้าเกษตรคิดเป็นสัดส่วน 25% ของรายได้การส่งออกทั้งหมด ถั่วและถั่วพลู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้มูลค่าสูงสุด ด้วยยอดขาย 1,400 ล้านดอลลาร์ (48,299 ล้านบาท) รองลงมาคือข้าว รวมถึงหอมข้าว 554 ล้านดอลลาร์ (19,112 ล้านบาท) ข้าวโพด 253 ล้านดอลลาร์ (8,728 ล้านบาท) และยาง 200 ล้านดอลลาร์ (6,899 ล้านบาท)

เมียนมาประสบปัญหาหมกมายทั้งอากาศที่ไม่แน่นอน การขาดกำลังการผลิต และความท้าทายการผลิตที่มีมูลค่า และการพึ่งพาความต้องการจากตลาดต่างชาติ ด้านรัฐบาลกำลังพยายามส่งเสริมการผลิต การเกษตร ไปพร้อมกับแก้ปัญหาต้นทุน การขนส่งที่สูง เพื่อตามให้ทันประเทศอื่นในภูมิภาค

นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกษตร การส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ ประมง และเสื้อผ้า และธุรกิจส่งสินค้ากลับ กำลังได้รับการดูแลจากรัฐบาล เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและคุณภาพ